

**Tỉnh Bình Dương đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng
nông thôn mới thông minh**
Cập nhật ngày 23/12/2023

Đến nay, tỉnh Bình Dương đã có 41/41 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt 100%; có 29/41 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 70%; 3/6 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Toàn tỉnh có 103 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao; trong đó, có 10 sản phẩm 4 sao và 93 sản phẩm 3 sao với 49 chủ thể. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đến cuối năm 2022 đạt hơn 76 triệu đồng/người/năm.

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định rõ: chuyển đổi số là “chìa khóa” để tỉnh chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh chuyển đổi số với các trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, công dân số và xã hội số để làm thay đổi toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền một cách hiệu lực, hiệu quả, minh bạch; thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gia tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng; thay đổi cách sống, cách làm việc của người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển; các ngành, lĩnh vực trọng điểm thực hiện chuyển đổi số theo hướng tối ưu hóa, thông minh hóa, góp phần thực hiện mục tiêu “Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/8/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 4432/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng NTM thông minh đến năm 2025. Kế hoạch số 4432/KH-UBND tập trung vào việc thay đổi bộ mặt nông thôn trên cả ba tiêu chí về chính quyền, kinh tế, xã hội thông qua các giải pháp về công nghệ thông tin.

Mục tiêu Kế hoạch đề ra là tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM, nhất là thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về

nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua một cách hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Trọng tâm của các phong trào thi đua là phấn đấu đến năm 2025 có 100% (41/41 xã) số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 24% (10/41 xã) số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 100% huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; tỉnh Bình Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020; có 70% số xã ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, quản lý trang trại, vùng trồng, tiếp cận thị trường. Đồng thời, hoàn thành xây dựng thí điểm “Làng thông minh” trên địa bàn xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên và nhân rộng đối với các xã còn lại, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh Bình Dương đang tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Bởi vì, hệ thống này đóng vai trò quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm. Để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm OCOP, các địa phương xây dựng nhiều nền tảng trực tuyến, thực tế ảo để xúc tiến thương mại, khuyến khích nông dân đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, ứng dụng thanh toán trực tuyến; các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với nhiều doanh nghiệp công nghệ để ứng dụng hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử. Trên thực tế, các giải pháp này đã được tỉnh Bình Dương áp dụng trong những năm qua, đến nay đã có hơn 2.000 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử; 17.000 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp đăng ký tài khoản để mua - bán trên các sàn. Đặc biệt, phấn đấu 100% hộ gia đình có kết nối internet băng rộng cáp quang; đẩy mạnh triển khai các nền tảng số dùng chung trong thời gian tới. Triển khai thành lập và tổ chức hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp xã; đảm bảo 100% xã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân trên nền tảng OneTouch; triển khai bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho người lao động trong độ tuổi lao động. Mặt khác, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp

nền tảng số hoạt động, đảm bảo số lượng doanh nghiệp công nghệ số đạt 500 doanh nghiệp, doanh nghiệp nền tảng số đạt tối thiểu 100 doanh nghiệp. Thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình SMEdx đảm bảo tối thiểu đạt 2.000 doanh nghiệp; các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt tối thiểu 10.000 doanh nghiệp; các doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt tối thiểu 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các giao dịch trên sàn thương mại điện tử Voso.vn và Postmart.vn. Thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng tên miền .vn nhằm gia tăng số lượng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm đảm bảo ứng dụng khai thác nền tảng ứng dụng số hoạt động ổn định, hiệu quả, cung cấp được nhiều tiện ích cũng như gia tăng tương tác giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên môi trường số, góp phần cung cấp đầy đủ thông tin cho chính quyền số tỉnh Bình Dương để phục vụ công tác điều hành kinh tế - xã hội, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đồng thời, cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, làng thông minh... là những điều kiện quan trọng để tỉnh Bình Dương sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM thông minh vào năm 2025./.

Thu Hương

Theo Tạp chí Tổ chức nhà nước